



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีเทียบเรียน หรือต่อเนื่อง ๒ ปี
รอบที่ ๒.๒ “โครงการนักศึกษาพิการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนนโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงออกประกาศการรับสมัครนักเรียนพิการที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีเทียบเรียน หรือต่อเนื่อง ๒ ปี
ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยการ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด **รอบที่ ๒.๒ “โครงการนักศึกษา
พิการ”** ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นผู้กำลังศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (บางสาขาวิชา
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๗ และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ **๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘**
- ๑.๒ ต้องเป็นนักเรียนผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
- ๑.๓ ต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับ
คนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
- ๑.๔ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- ๑.๕ เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัย
ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
- ๑.๗ ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด
- ๑.๘ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ๑.๙ เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเดินทาง การขับถ่าย และเรียนร่วมกับ
นักศึกษาปกติได้

๒. คุณสมบัติเฉพาะ...

๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร มีความบกพร่องตามประเภทความพิการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประเภทสายตาลีอนราง ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในชีวิตประจำวัน และต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความบกพร่อง ทางการเห็น เพื่อส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โปรแกรมอ่านจอบนคอมพิวเตอร์ (Jaws for Windows) เครื่องเล่น และบันทึกเสียงระบบเดซีแบบพกพา เครื่องขยายภาพและตัวอักษร (Closed Circuit Television for Low vision: CCTV)

๒.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูตึงที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยฟัง และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั่วไป และสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษา เล่าเรียนได้

๒.๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษาเล่าเรียนได้ ในกรณีหากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่มีความสามารถในการเรียน และทางครอบครัวยินดีจัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาเรียน

๒.๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้

๒.๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการฟัง และการเขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั่วไปและสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้

๒.๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันกับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

๒.๗ บุคคลออทิสติก ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้ ตลอดจนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๘๗ ๓๔๖๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๖ ๕๕๕๙ ๒๔๗๗

เพจ Facebook : รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรึกษาด้านเงินทุน และสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการ

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๘๗ ๓๑๘๓

เพจ Facebook : งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

๓. คณะ/สาขาวิชา และจำนวนรับ

สำหรับผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) (วิชาเอกพืชไร่) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา		เต็ม -ปิดรับสมัคร-
๒	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) (วิชาเอกเกษตรอินทรีย์) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา	๒.๐๐	๑
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา	๒.๐๐	๑
๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา	๒.๐๐	๑
๕	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (วท.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขาวิชาการประมง	๒.๐๐	๑
๖	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (วท.บ.) (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกประเภทวิชา หมายเหตุ หากมิได้เรียนวิชาที่ได้กำหนดจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๒.๐๐	๑
๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หรือ - สาขาวิชาที่เรียนรายวิชาทางการเกษตร รวม ๔ หน่วยกิตขึ้นไป	๒.๐๐	๑
๘	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) (วิชาเอกการผลิตสุกร) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดเพิ่มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (ถ้าที่บ้านมีฟาร์มหรือเคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ ปศุสัตว์ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม) มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบ ไฟล์ PDF		เต็ม -ปิดรับสมัคร-

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๙	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) (วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (ถ้าที่บ้านมีฟาร์มหรือเคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ ปศุสัตว์ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม) มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบ ไฟล์ PDF		เต็ม -ปิดรับสมัคร-
๑๐	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) (วิชาเอกสัตว์ปีก) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (ถ้าที่บ้านมีฟาร์มหรือเคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ ปศุสัตว์ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม) มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบ ไฟล์ PDF		เต็ม -ปิดรับสมัคร-
๑๑	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (วท.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาประมง หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น	๒.๐๐	๑
๑๒	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (วท.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาประมง หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น	๒.๐๐	๑
๑๓	วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (วศ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา - ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน หรือสาขา อื่น ๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (<i>ผู้สมัครโปรดสอบถามสาขาวิชาฯ ก่อนทำการสมัคร</i>) - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านวิศวกรรม/พลังงาน มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบไฟล์ PDF	๒.๐๐	๑

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑๔	วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.) (วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา - ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา	๒.๐๐	๑
๑๕	วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.) (วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา - ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา	๒.๐๐	๑
๑๖	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) (บธ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา	๒.๕๐	๑
๑๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ็งฉ้วน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๒๔๙๒ ๙๔๔๑	๒.๐๐	๑
๑๘	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล) (บธ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบไฟล์ PDF	๒.๕๐	๑
๑๙	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๐๒๘๑ ๗๓๙๙	อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงหลักสูตร คาดว่าจะเปิดรับใน ปีการศึกษา ๒๕๖๙	
๒๐	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา	๒.๕๐	๑

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องช่องทางคอมพิวเตอร์ เท่านั้น		
๒๑	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บข.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น - ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด เพิ่มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ใน รูปแบบไฟล์ PDF	เต็ม -ปิดรับสมัคร-	
๒๒	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการบัญชี (บข.บ.) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น ติดต่อสอบถาม : อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๒๖๒ ๖๗๖๓	๒.๐๐	๑
๒๓	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา - ปวส. หรือเทียบเท่าทุกประเภทวิชา (<i>ยกเว้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม</i>)	เต็ม -ปิดรับสมัคร-	
๒๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา	อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงหลักสูตร คาดว่าจะเปิดรับใน ปีการศึกษา ๒๕๖๙	
๒๕	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (ศศ.บ.) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา ติดต่อสอบถาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๖๘๔ ๐๐๓๙	๒.๐๐	๑
๒๖	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน (ศศ.บ.) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๙๒๙๔ ๑๕๓๕	๒.๐๐	๑
๒๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา ติดต่อสอบถาม : ผศ. ดร.ปัญญาพร คำโย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๗๑๕๔ ๒๕๕๕	๒.๐๐	๑
๒๘	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา ติดต่อสอบถาม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๘๔๕๐ ๒๕๕๐	๒.๐๐	๑

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๒๙	<p>คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (ศศ.บ.) (วิชาเอกสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย)</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดเพิ่มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านการสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบไฟล์ PDF</p>	เต็ม -ปิดรับสมัคร-	
๓๐	<p>คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (ศศ.บ.) (วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์)</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย - ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดเพิ่มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับปวส. : ด้านการสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบไฟล์ PDF</p>	๒.๐๐	๑

๔. การสมัคร

๔.๑ การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

๔.๑.๑ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๔.๑.๒ ศึกษาขั้นตอนการสมัครโดยคลิกที่เมนู “ขั้นตอนการสมัคร”

๔.๑.๓ เลือกสมัครได้ ๑ โครงการ ๑ สาขา เท่านั้น

๔.๒ การชำระเงินค่าสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงิสดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุด))

๔.๒.๑ เข้าสู่ระบบ...

๔.๒.๑ เข้าสู่ระบบที่ admissions.mju.ac.th

๔.๒.๒ เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตรประชาชน

๔.๒.๓ เลือกปุ่มชำระค่าสมัคร >> เลือกการชำระเงิน ๒ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ)

ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร

กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนประเภทการสมัคร/สาขาวิชา ชำระเงินผิดบัญชี สมัครผิดหลักสูตร ชำระเงินซ้ำซ้อน หรือคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกกรณี

๔.๓ การอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร

หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ๑ วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบรับสมัครเท่านั้น ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ (หากไม่ส่งเอกสาร หรือส่งไม่ครบจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก)

การอัปโหลดเอกสารไม่รับเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสาร เช่น โปรแกรม Microsoft Lens : PDF Scanner, NoteBloc, Genius Scan หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผู้สมัครต้องการใช้งาน โดยเตรียมเอกสารดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : ถ่ายสำเนาเอกสาร

ขั้นตอนที่ ๒ : ลงลายมือชื่อด้วยปากกาลูกลื่นเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนขีดคล่อมข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น” (กรณีมีหลายหน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

ขั้นตอนที่ ๓ : สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑ MB (กรณีมีหลายหน้าให้สแกนครบทุกหน้ารวมเป็นไฟล์เดียวแล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร)

ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด

๑. ใบแสดงผลการเรียน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รบ.๑) : เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ และมีตราประทับของสถานศึกษา ผู้กำลังศึกษาใช้ผลการเรียน ๓ ภาคเรียน

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพิการ : ถ่ายสำเนาบัตรเฉพาะด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัครเท่านั้น

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารบางสาขาวิชา (รายละเอียดศึกษาจากตารางคุณสมบัติในข้อ ๒)

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : ผู้สมัครศึกษาองค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานได้จากข้อ ๒ (คณะ/สาขาวิชา และจำนวนรับ) ตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวนหน้าไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๕ MB (หากมีเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรให้อ่านข้อความได้ชัดเจน) หากขนาดของไฟล์เกิน ๕ MB ให้อัปโหลดไฟล์ไปเก็บที่ Google Drive เพื่อทำการแชร์ลิงค์ มายังระบบรับสมัคร และเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นทุกคนที่มีลิงก์

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม และอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

๔.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์โดยผู้สมัคร ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ หากผู้สมัครไม่ดำเนินการแก้ไขหรืออัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด และตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๕. เกณฑ์การพิจารณาและการคัดเลือก

- ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
- ๕.๒ แผนการเรียน และผลการเรียน ๓ ภาคการศึกษา
- ๕.๓ แฟ้มสะสมผลงาน (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
- ๕.๔ การตัดสินผลของกรรมการอำนวยการคัดเลือกกลางถือเป็นที่สุด

๖. การประกาศผล และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๖.๑ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นต้น) ที่ admissions.mju.ac.th ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๖.๒ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๖.๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ admissions.mju.ac.th
>> เมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตรประชาชน >> เลือกปุ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยแบ่งชำระเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ : จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ : ส่วนที่เหลือ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาหักออก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนที่เหลือ) ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ reg.mju.ac.th >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

เลือกการ...

เลือกการชำระเงิน ๓ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ)

ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร

ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด (โปรดสอบถามค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตจากผู้ให้บริการ)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย อยู่ระหว่างจำนวน ๑๓,๐๐๐ – ๒๓,๐๐๐ บาท (อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเรียน) ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน สามารถตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๖.๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปทำการสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

๖.๒.๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อชำระแล้วจะได้รับเงินคืนภายหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับทุนผ่านแล้ว โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้น

๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อัตราตามจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

๒) ยกเว้นค่าบำรุงหอพักนักศึกษา (ภายในมหาวิทยาลัย) ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา กรณีพักอาศัยหอพัก (ภายนอกมหาวิทยาลัย) จะต้องชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษาเอง

นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๑๘๓

๖.๒.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นชำระไว้เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๖.๓ อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ได้ที่ admissions.mju.ac.th

๖.๔ การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท

๖.๔.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์

๖.๔.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถือว่าสละสิทธิ์

๖.๔.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ ๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถือว่าสละสิทธิ์

๖.๔.๔ ผู้ผ่าน...

๖.๔.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่นำส่งใบแสดงผลการเรียนรู้ฉบับจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ

๖.๔.๕ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีการปลอมแปลงเอกสารในการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

๗. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

๗.๑ การรับกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และดาวน์โหลดกำหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ admissions.mju.ac.th เป็นต้นไป

๗.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)

นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th เปิดระบบในระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดระบบ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยส่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่ระบบรายงานตัว นักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ หากไม่ดำเนินการแก้ไขหรืออัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๘. การตรวจร่างกาย

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลการตรวจก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไปที่ admissions.mju.ac.th ติดต่อสอบถาม : ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

สถานที่ยื่นผลการตรวจร่างกาย

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : ยื่นที่ห้องงานอนามัยและพยาบาล ชั้น ๑ อาคารอำนวย ยศสุข ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๔, ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๕

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก หอพักนักศึกษาหญิง ติดต่อสอบถาม : คุณธนันท์ธิดา สะปู โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๑๙๒ ๘๙๒๔

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ อาคารบูรณรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ติดต่อสอบถาม : คุณศุจินธร รัตนินพนธ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๑๗๓ ๕๖๖๙

๙. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

๙.๑ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่: นักศึกษาใหม่ไม่ต้องพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัย และอนุญาตให้เข้าพักหอพักเอกชนได้ แต่หากประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : [หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่](#) หรือโทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๘๕

มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๓๐๐ - ๓,๘๐๐ บาท โดยชำระ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ [reg.mju.ac.th](#) >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๙.๒ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม :

หอพักชาย: ว่าที่ร้อยโท พีระสันต์ กระจ่างทอง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๐๓๔ ๕๕๔๐

หอพักหญิง: คุณอุทุมพร แสงสร้อย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๔๘๘ ๓๕๖๓

มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท โดยชำระในระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ [reg.mju.ac.th](#) >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๙.๓ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย

ติดต่อสอบถาม : คุณसानิตย์ แป้นเหลือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๔๖๕ ๗๕๕๕

มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท โดยชำระในระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ [reg.mju.ac.th](#) >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๑๐. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และชำระค่าธรรมเนียมการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่เกินคนละ ๕๕๐ บาท โดยชำระหลังจากเปิดภาคเรียน ที่ [reg.mju.ac.th](#) >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๑๑. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๒ หรือเพจเฟซบุ๊ก : [งานวินัยและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้](#)

๑๒. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (มหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ reg.mju.ac.th ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้